
Fundur í Nemendafélaginu 14. desember 2017 

 

Mættir: Hrefna, Ísar, Anton, Bjarki, Erna, Ronja, Guðrún, María 

1. Farið yfir síðustu fundargerð. 

2. Nemendur óska eftir klukkum í búningsklefa, nýrri boltapumpu, 

hárblásara í karlaklefa, hátalara í félagsrými og skóhorn. Til stendur að 

Félagsmiðstöðin kaupi nýja hátalara og nú þegar eru skóhorn í 

anddyri Heiðarskóla og Heiðarborgar. Nemendur óska eftir fleiri 

skóhornum á þessa staði. 

3. Fjárhagsáætlun 2018, kynning. 

4. Unglingar óska eftir skíðaferð á vorönn. Ákveðið að fá verðtilboð fyrir 

hópinn og stefna að skíðaferð unglinga á vorönn 2018. Einnig rætt að 

skólinn og Nemendafélagið taki þátt í kostnaði. 

Fleira ekki gert og fundi slitið.  

 


